

## ใครลอกผลงาน มีหนาว! เอาวิทยฐานะและเงินค้ำ เล็งฟันอาญาตาม

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ย. 2558

ใครลอกผลงานวิชาการ มีหนาว จากข่าว “ธีระเกียรติ” เล็งเชือดพวกลอกผลงาน

“ธีระเกียรติ” เป็นห่วงเด็กไทยเห็นการโกงนิดหน่อยไม่เป็นไร เล็งครูลอกผลงานจับได้เอาเงินค้ำ  
ยกคน ศธ.นิสิต นักศึกษา อาจารย์ เป็นตัวอย่างไม่โกง  
เร่งจับพวกลอกผลงานและเชือดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

วันนี้ ( 2 พ.ย.) ที่ โรงแรมรามาร์คเดอเนส นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ปาฐกถาเรื่อง  
“เมืองไทยใสสะอาด : โอกาสและความเป็นไปได้”

ในงานประชุมเสนอผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมภิบาล  
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปี 2558 ว่า ประเทศไทยมีความหวังที่จะเป็นเมืองใสสะอาด  
และเชื่อว่าภายใน 2-3 ปีน่าจะได้เห็นผลของการเปลี่ยนพื้นฐานต่าง ๆ เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม  
เนื่องจากมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ที่เอาจริงเอาจัง และประเทศชาติต้องการเดินทางไปข้างหน้าแน่นอน  
อีกทั้งนิสิตนักศึกษาก็รณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังด้วย  
แต่การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือการโกงนั้นจะต้องมีหลายวิธี เนื่องจากคนเรามีพัฒนาการไม่เท่ากัน  
และควรเริ่มปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กันตั้งแต่เด็ก เพราะถ้าโตแล้วแก้ไขยาก

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า จากผลการสำรวจเด็กเกี่ยวกับการทุจริต-คอร์รัปชัน น่าตกใจ  
เพราะเด็กเห็นว่าการโกงนิดหน่อยไม่เป็นไร ขอให้ผลงานก็พอ  
ทั้งที่จริงแล้วเราจะต้องปลูกฝังเด็กเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการโกงจะต้องไม่มีเลย  
ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ประกาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ครูที่ลอกผลงาน เพื่อขอวิทยฐานะ  
ถูกลอกมาแล้วจับได้จะเอาวิทยฐานะและ เรียกเงินค้ำด้วย และกำลังจะดูด้วยว่าจะเป็นคนดีอาญาด้วยหรือไม่  
ส่วนนิสิต นักศึกษา จะต้องไม่ลอกข้อสอบ หรือลอกวิทยานิพนธ์ หากลอกมาต้องอ้างอิงด้วย  
สำหรับอาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.)  
แต่ไปขโมยผลงาน ลอกมาหรือแค่ตัดแปะนิดเดี๋ยวก็ไม่ได้จะต้องจัดการเช่นกัน อยากรู้ก็ตามเร็ว  
ๆนี้ตนจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่าจะดำเนินการพวกลอกผลงานอย่างไร  
แต่เท่าที่ทราบมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็มีระเบียบในการลงโทษอยู่แล้ว แต่ต้องให้ชัดเจนมากขึ้น

“ในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อาจารย์ จะต้องทำเป็นตัวอย่าง ต้องไม่มีเรื่องการโกง  
รวมถึงจะต้องไปดูว่าจะสามารถเอาผิดพวกจับจ้างทำผลงานได้หรือไม่ เช่น จួយครบจบแน่ และจะต้องลงบ้างให้ชัด  
โดยจะพยายามจัดการตัวใหญ่ๆ และเชือดให้ตุ๊ก 1-2 ราย คนอื่นจะได้ไม่กล้า” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ด้านศ.นพ.ภิรมย์ กุมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
มีระเบียบว่าด้วยการลงโทษผู้ลอกผลงานทางวิชาการอยู่แล้วส่วนจุฬาลงกรณ์ก็ได้ออกไปรณรงค์ป้องกันการคัดลอกผลงาน  
วิชาการ ชื่อว่า โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งสามารถป้องกันได้ดี“

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558](#)